



ข่าวการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร
ครั้งที่ 29/2562

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-14.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 29/2562 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. การจัดทำร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

กสม. ได้พิจารณาร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานที่ กสม. แต่งตั้งขึ้น เพื่อจัดทำรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กของสหประชาชาติ (United Nations Committee on the Rights of the Child : CRC) เกี่ยวกับความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย และเห็นว่าเนื่องจากประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องเสนอรายงานทุก 5 ปี หลังจากส่งรายงานฉบับแรก แต่ปัจจุบัน รัฐบาลยังไม่มีกำหนดการแน่ชัดที่จะจัดทำรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญา CRC ให้แล้วเสร็จ จึงมีมติให้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อส่งไปยังสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติต่อไป

2. การรับรองรายงานพื้นฐานว่าด้วยสิทธิคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กสม. มีมติรับรองรายงานพื้นฐานว่าด้วยสิทธิคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแถลงการณ์ว่าด้วยสิทธิคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum : SEANF) ครั้งที่ 16 และการสัมมนาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เมื่อวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2562 ณ กรุงคิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ที่คณะผู้แทน กสม. ให้การรับรองไปพลางก่อน (provisionally approved) ระหว่างที่ กสม. ยังมีจำนวนกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมา โดยรายงานได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ความสำเร็จ และข้อท้าทายของประเทศสมาชิก SEANF รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคในการคุ้มครองสิทธิคนพิการ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

25 ธันวาคม 2562